

QUAN TÂM HƠN NỮA ĐẾN CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG THANH NIÊN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Vũ Quang

Từ ngày đế quốc Mỹ tăng cường chiến tranh xâm lược miền Nam và tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc, nam nữ thanh niên nước ta nêu cao truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đã anh dũng chiến đấu, hăng hái gia nhập bộ đội, dân quân tự vệ, dũng cảm và sáng tạo trong lao động sản xuất, tích cực học tập và rèn luyện, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và nhân dân cần đến.

Trên miền Bắc nước ta, bốn triệu nam nữ thanh niên từ 16 đến 30 tuổi là lực lượng lao động và lực lượng chiến đấu to lớn, có giác ngộ xã hội chủ nghĩa, có lòng yêu nước và căm thù sâu sắc đế quốc Mỹ, có trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, có sức khỏe, nếu được giáo dục và lãnh đạo tốt thì sẽ cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc. Cho nên chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo công tác thanh vận trong tình hình mới đã đề ra nhiệm vụ cho các cấp ủy đảng và các ngành là phải; “Dựa vào đoàn thanh niên lao động với hơn một triệu đoàn viên mà tổ chức động viên cho được bốn triệu thanh niên nam nữ trên miền Bắc tiến lên hàng đầu trên mặt sản xuất, chiến đấu, học tập và xây dựng cuộc sống mới, quyết tâm đánh giặc Mỹ xâm lược, tích cực bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc.

Để làm tốt nhiệm vụ trên, các cấp ủy đảng cần tăng cường lãnh đạo đối với phong trào thanh niên và đoàn thanh niên lao động, cụ thể làm tốt những nhiệm vụ dưới đây:

I- Tổ chức và lãnh đạo tốt cuộc vận động “ba sẵn sàng” nhằm động viên toàn thể nam thanh niên tiến lên hàng đầu trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Cuộc vận động “ba sẵn sàng” xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới chống Mỹ cứu nước, vừa tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng nghĩa xã hội ở miền Bắc trong hoàn cảnh có chiến tranh phá hoại đế quốc Mỹ. Nó đòi hỏi phải tổ chức lãnh đạo thanh niên tiến lên hàng đầu trên ba mặt: anh dũng chiến đấu và luôn luôn cảnh giác sẵn sàng chiến đấu; dũng cảm và sáng tạo trong lãnh đạo sản xuất để giành những năng suất lao động cao nhất; tích cực học tập rèn luyện và xây dựng cuộc sống mới để làm tốt nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu trước mắt, và để có đủ khả năng đảm đương sự nghiệp to lớn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước sau khi đánh thắng lợi giặc Mỹ xâm lược. Trong phong trào “ba sẵn sàng” cần quán triệt cả ba mặt sản xuất, chiến đấu, học tập, không nên coi nhẹ mặt nào. Cần đi vào lãnh đạo thanh niên hoạt động một cách thiết thực, cụ thể, có mục tiêu rõ ràng, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Vấn đề quan trọng trước hết là vấn đề phân bổ lực lượng lao động thanh niên một cách hợp lý nhằm phục vụ tốt cho nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang, củng cố quốc phòng; cung cấp nhân lực thanh niên cho công nghiệp như công nghiệp trung ương, công nghiệp địa phương, giao thông vận tải, thanh niên xung phong; cung cấp lực lượng thanh niên đi xây



dựng kinh tế miền núi, và để lại một lực lượng thanh niên thích đáng ở nông thôn, với tỷ lệ nam nữ thích hợp để bảo đảm phát triển sản nông nghiệp, củng cố hợp tác xã và tiến hành chiến tranh nhân dân ở địa phương.

Trên mặt trận sản xuất, cần làm cho thanh niên quán triệt bất cứ ngành nghề nào, bất cứ nhiệm vụ gì mà Đảng và Chính phủ trao cho đều góp phần vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và hoàn thành tốt thì cũng vinh dự như chiến đấu ngoài mặt trận. Trong tất cả mới nhiệm vụ phải phấn đấu để giành năng suất lao động hiệu suất công tác cao nhất.

Về mặt sản xuất nông nghiệp, cần lãnh đạo đoàn thanh niên đi vào phấn đấu thực hiện cho được những mục tiêu cụ thể trong 2, 3 năm tới đây là đạt 5 tấn thóc một héc ta, bình quân hai lợn trên một héc ta, đẩy mạnh phát triển cây công nghiệp, v.v... Muốn đạt năng suất cao về cây trồng và chăn nuôi, cần lãnh đạo thanh niên làm tốt khâu lao động (đăng ký ngày công, ngày trời, nâng cao kỹ lao động, sử dụng tốt lao động thanh niên, nhất là nữ thanh niên, sử dụng công cụ cải tiến) và gây một phong trào mạnh mẽ thanh niên tiến quân vào kỹ thuật thâm canh (xây dựng cơ sở vật chất cho hợp tác xã, áp dụng biện pháp kỹ thuật cho hợp tác xã, áp dụng biện pháp kỹ thuật liên hoàn, nâng cao trình độ kỹ thuật và quản lý cho thanh niên). Cần đẩy mạnh phong trào thanh niên làm ruộng năng suất cao, coi đó là trường học thực tế về kỹ thuật và quản lý của nam nữ thanh niên nông thôn.

Về mặt sản xuất công nghiệp, cần lãnh đạo đoàn thanh niên tăng cường chỉ đạo trong các ngành công nghiệp, chú ý công nghiệp trung ương và xây dựng công nghiệp địa phương phục vụ nông nghiệp và ngành giao thông vận tải. Đưa thanh niên vào cuộc phấn đấu cho năng suất lao động cao bằng các biện pháp về tổ chức và quản lý lao động (nâng cao nhiệt tình lao



động, kỷ luật lao động, bảo đảm tám giờ sản xuất) và đi vào cuộc vận động hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, cải tiến công vụ và gương mẫu áp dụng những sáng kiến đã được kết luận tại các hội nghị “ba điểm cao” trong các ngành công nghiệp.

Các cấp ủy đảng, các cấp bộ đoàn thanh niên và các ngành của Nhà nước cần quan tâm xây dựng các Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, làm cho các đội này vừa giành được những năng suất lao động cao trong sản xuất vừa là trường học rèn luyện thanh niên về mọi mặt.

Trên mặt trận chiến đấu, cần động viên thanh niên xung phong gia nhập bộ đội, xây dựng và củng cố dân quân tự vệ. Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, quốc phòng (hành quân vũ trang, chạy, bơi, bắn, võ dân tộc...) và huấn luyện quân sự cho thanh niên theo chương trình do các cấp quân sự cùng với đoàn thanh niên và các cơ quan thể dục thể thao phụ trách. Cần xây dựng một chế độ tập luyện thích hợp với điều kiện sản xuất, học tập của thanh niên. Động viên thanh niên tham gia mọi công tác phòng không nhân dân và phục vụ bộ đội như đào công sự, giao thông hào, tiếp tế dân, tham gia các đội cứu thương, cứu hỏa, bảo đảm trật tự trị an ở địa phương.

Về mặt học tập, trong phong trào “ba sẵn sàng” cần đẩy mạnh việc xây dựng các trường bổ túc văn hóa, kỹ thuật cho thanh niên trong các xí nghiệp, công trường, hợp tác xã, làm cho thanh niên thanh toán văn hóa cấp I, tiến sang bổ túc văn hóa cấp II, và bồi dưỡng kỹ thuật nghề nghiệp cho thanh niên. Đẩy mạnh việc xây dựng các trường vừa làm vừa học trong thanh niên. Cần tăng cường công tác của Đoàn thanh niên trong các trường phổ thông, đại học và trung học chuyên nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy và xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa. Xây dựng cho



thanh niên cuộc sống tiết kiệm, giản dị, lành mạnh, vui vẻ, sôi nổi thích hợp với thời chiến, và xây dựng một nếp sống quân sự hóa, khẩn trương, kỷ luật, trật tự; đẩy mạnh hoạt động văn hóa như hát, lập tủ sách, hướng dẫn sinh hoạt câu lạc bộ ở các cơ sở sản xuất, trường học...

Đó là bà mặt của phong trào “ba sẵn sàng” trong thanh niên. Cần làm cho mỗi phân đoàn thanh niên và mỗi thanh niên trong tổ, đội sản xuất có mục tiêu và biện pháp phấn đấu cụ thể đẩy mạnh ba mặt hoạt động trên đây, làm cho phong trào “ba sẵn sàng” góp phần tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ, đội sản xuất tiên tiến và tổ, đội lao động xã hội chủ nghĩa.

II. Tăng cường giáo dục và rèn luyện thanh niên trong tình hình mới.

Các cấp ủy đảng, Đoàn thanh niên và các ngành cần hết sức quan tâm đến công tác giáo dục thanh niên truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của giai cấp, của dân tộc, nâng cao trình độ giác ngộ xã hội chủ nghĩa, trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế, rèn luyện thân thể, luyện tập quân sự, làm cho thế hệ thanh niên ta tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội, trở thành lớp người kế tục sự nghiệp cách mạng của chúng ta có đủ tài năng và đạo đức để đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.

Trước mắt, cần làm cho thanh niên nhận rõ bản chất âm mưu thâm độc của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, tinh thần chiến đấu anh dũng của quân, dân hai miền, nhận rõ đường lối sáng suốt chống Mỹ, cứu nước của Đảng ta. Trên cơ sở đó, xây dựng cho thanh niên lòng tin tưởng tuyệt đối vào đường lối chính sách của Đảng, bồi dưỡng cho thanh niên chủ nghĩa anh hùng cách



mạng, tinh thần quyết đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, tinh thần xả thân vì cách mạng, quyết tâm cống hiến nhiều nhất cho sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, làm theo lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ địch nào cũng đánh thắng”.

Không ngừng nâng cao trình độ văn hóa khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh hoạt động thể dục thể thao, luyện tập quân sự, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhằm bồi dưỡng cho thanh niên phát triển toàn diện và xây dựng một nếp sống mới sôi nổi, phấn khởi, vui tươi.

Các cấp ủy đảng và các ngành cần giúp cho đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục thanh niên, lấy điển hình tiên tiến về sản xuất, chiến đấu và học tập ở cả hai miền đất nước để giáo dục và cổ vũ thanh niên. Giáo dục cho thanh niên học tập tinh thần Nguyễn Văn Trỗi, giáo dục về tấm gương phấn đấu kiên cường của các anh hùng, chiến sĩ thi đua Quân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc, giáo dục về tấm gương Nguyễn Viết Xuân, Đặng Đình Lồng, về Côn-cỏ anh hùng, về những điển hình đạt 5 tấn thóc một héc ta.

III- Xây dựng đoàn thanh niên lao động vững mạnh và tăng cường đoàn kết thanh niên.

Trước tình hình mới, để giúp Đảng đoàn kết bốn triệu thanh niên và đưa thanh niên vào hoạt động cách mạng đảng giáo dục và rèn luyện họ, phải đặt vấn đề tích cực phát triển đoàn và củng cố các cơ sở của Đoàn. Hiện nay, chúng ta có trên một triệu đoàn viên, chiếm khoảng một phần tư tổng số thanh niên trên miền Bắc. Sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội tạo điều kiện thuận lợi để rèn luyện thanh niên, cách mạng hóa



thanh niên. Công tác giáo dục của Đảng, của Đoàn cần được tiến hành liên tục. Số nam, nữ thanh niên tiên tiến xuất hiện ngày càng nhiều. Trong cao trào cách mạng đó, đoàn thanh niên phải phát triển mạnh mẽ theo đà sóng lớn, để thu hút vào Đoàn những thanh niên ưu tú đa có thử thách trong sản xuất và chiến đấu, làm cho đội ngũ Đoàn lớn mạnh mau chóng, đủ sức đảm đương nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Phải đẩy mạnh phát triển đoàn thanh niên trong công nhân, thanh niên nông dân tập thể, thanh niên học sinh, sinh viên, trong thanh niên các dân tộc, chú ý phát triển đoàn trong nữ thanh niên và các đội viên thiếu niên hết tuổi đội. Việc phát triển đoàn phải nhằm làm sao cho tất cả tổ, đội sản xuất phải có phân đoàn, và mỗi phân đoàn phải có ít nhất ba đoàn viên, tích cực củng cố “các chi, phân đoàn bốn tốt”, nhằm làm cho các chi đoàn, phân đoàn biết lùi cuốn, đoàn kết được đông đảo thanh niên dẫn đầu trong sản xuất, chiến đấu và học tập.

Phải tích cực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn, làm cho các cán bộ đoàn nâng cao trình độ lý luận Mác - Lênin, trình độ công tác thanh vận, trình độ kỹ thuật, quản lý kinh tế, những hiểu biết cần thiết về quân sự để có thể đảm đương nhiệm vụ lãnh đạo đoàn trong tình hình mới. Phải kiện toàn các cấp bộ lãnh đạo của Đoàn, gồm những đại biểu ưu tú của thanh niên trong sản xuất, chiến đấu, học tập, có tinh thần cách mạng cao, có năng lực công tác, có kiến thức kỹ thuật và sản xuất, chiến đấu. Hết sức chú ý đào tạo cán bộ nữ và cải tiến lề lối làm việc theo hướng sát cơ sở, sát quần chúng thanh niên, biết chỉ đạo điển hình rồi mở rộng phong trào và tăng cường công tác tổng kết kinh nghiệm.



Vì đoàn mới chiếm tỷ lệ 1/4 trong thanh niên, cho nên phải tăng cường đoàn kết và giáo dục thanh niên, thu hút họ vào trong cá “Đội thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước” ở cơ sở, nhằm tổ chức thanh niên lại, tập trung lực lượng vào những khâu chủ yếu của sản xuất và chiến đấu, qua đó giáo dục, rèn luyện và kết nạp họ vào Đoàn. Cần quan tâm tâm giáo dục thanh niên là con em các gia đình địa chủ, tư sản, thanh niên các tôn giáo, các thanh niên chậm tiến, giao cho họ công tác thích hợp với trình độ khả năng và không ngừng giáo dục để giúp họ tiến bộ.

IV- Làm tốt công tác giáo dục thiếu niên và nhi đồng.

Hồ Chủ tịch luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải làm tốt công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng là lớp người sẽ xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên đất nước ta. Trong tình hình hiện nay, công tác thiếu niên, nhi đồng cần phải được tăng cường nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe của các em, bảo đảm cho tất cả các em được học tập, và tổ chức cho các em tùy sức và khả năng giúp đỡ cha mẹ, anh, chị trong sản xuất và chiến đấu.

Đảng giao cho đoàn thanh niên nhiệm vụ giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đoàn thanh niên cần kết hợp với các ngành trong Ủy ban thiếu niên, nhi đồng để giúp cho các ngành quán triệt công tác giáo dục thiếu nhi và có chương trình hoạt động cụ thể phục vụ cho công tác giáo dục thiếu nhi.

Các cấp ủy đảng cần giúp cho đoàn thanh niên xây dựng, phát triển rộng rãi Đội thiếu niên tiên phong và Đội nhi đồng Tháng Tám, làm sao cho tổ chức cho được sáu triệu thiếu niên và nhi đồng từ 7 tuổi đến 15 tuổi vào các tổ chức trên để giáo dục. Tăng cường giáo dục thiếu nhi theo 5 điều Bác Hồ dạy, nhằm nâng cao lòng yêu nước, căm ghét đế quốc Mỹ và ý thức trách



nhiệm của người đội viên đối với sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tích cực đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ phụ trách và giáo viên, làm cho phụ trách và giáo viên biết làm tốt công tác tổ chức và giáo dục các em.

V- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác vận động thanh niên.

Đảng ta quan tâm lãnh đạo công tác vận động thanh niên không những vì thanh niên không những vì thanh niên là lực lượng cách mạng to lớn và có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà còn là vì bất cứ một đảng của giai cấp vô sản nào cũng đều xây dựng đội hậu bị của mình trong thanh niên. Như Điều lệ Đảng đã chỉ rõ, Đảng coi Đoàn thanh niên lao động là cánh tay và đội hậu bị của Đảng. Cho nên, công tác xây dựng, củng cố đoàn thanh niên lao động có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với vấn đề xây dựng Đảng.

Trong việc lãnh đạo đoàn thanh niên lao động, các cấp ủy đảng cần quán triệt nguyên tắc: “Đảng trực tiếp lãnh đạo đoàn thanh niên, song Đảng phải tôn trọng tính độc lập của Đoàn về mặt tổ chức”. Đó là nguyên tắc lãnh đạo đoàn thanh niên do Lênin nêu ra từ ngày đầu thành lập đoàn thanh niên cộng sản Liên Xô.

Đảng trực tiếp lãnh đạo Đoàn thanh niên không cần qua Đảng đoàn, và đoàn thanh niên tự đặt mình dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, đó là nguyên tắc cao nhất, quyết định sự phát triển và tiến bộ mạnh mẽ của phong trào thanh niên cách mạng. Xa rời sự lãnh đạo của Đảng, đòi độc lập đối với Đảng, là phạm sai lầm nghiêm trọng, làm tổn hại cho sự nghiệp cách mạng.



Đảng ta lãnh đạo trực tiếp Đoàn và Đoàn trực tiếp đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, có nghĩa là không cần có đảng đoàn trong Ban chấp hành các cấp của đoàn, mà Đảng trực tiếp chỉ thị cho các cấp bộ Đoàn và các cấp bộ đoàn phải thảo luận việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phải xin ý kiến Đảng trước khi thực hiện. Các tổ chức của đoàn phải tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng trong quần chúng thanh niên và đấu tranh để nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách đó.

Để thực hiện tốt sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, các cấp ủy đảng nên cử đồng chí trong cấp ủy sang làm bí thư Đoàn, hoặc bổ sung các đồng chí bí thư đoàn tham gia cấp ủy đảng, phải thường xuyên và định kỳ nghe báo cáo, góp ý kiến và kiểm tra công tác của Đoàn thanh niên. Các đồng chí cấp ủy sang làm bí thư Đoàn nên được chuyên trách công tác, để các đồng chí đó lãnh đạo toàn bộ hệ thống tổ chức đoàn phục vụ cho nhiệm vụ trung tâm của Đảng.

Các cấp ủy đảng nên để một số đảng viên trẻ, còn tuổi thanh niên tham gia sinh hoạt trong Đoàn thanh niên để làm nòng cốt cho đoàn và tăng thêm chất cộng sản trong tổ chức đoàn. Bí thư chi đoàn, phân đoàn trưởng nếu có thể được thì nên là đảng viên, các chi bộ đảng cần tích cực tuyên truyền phát triển đảng viên trong Đoàn thanh niên, không nên hẹp hòi, khe khắt đối với đoàn viên, và phải hướng dẫn cho chi đoàn biết giới thiệu với Đảng những đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng, làm cho Đoàn làm tốt nhiệm vụ hậu bị của Đảng. Hiện nay có nơi các cấp ủy chưa làm đúng nguyên tắc này, ít nghe Đoàn thanh niên báo cáo, ít góp ý kiến với Đoàn và kiểm tra công tác của Đoàn thanh niên, chưa giúp cho Đoàn thanh niên điều kiện và phương tiện để hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác, Đoàn thanh niên



cũng có nơi còn ít chủ động đề xuất, xin ý kiến cấp ủy đảng trong công tác của mình.

Đảng lãnh đạo trực tiếp Đoàn thanh niên, song chúng ta phải chú ý vấn đề Đảng tôn trọng tính độc lập của Đoàn thanh niên về mặt tổ chức. Nói Đảng tôn trọng tính độc lập của Đoàn thanh niên về mặt tổ chức không có nghĩa là để Đoàn thanh niên đòi độc lập đối với Đảng, mà chính là để cho Đoàn thanh niên phát huy được đầy đủ tính chủ động, tích cực và sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đảng.

Tôn trọng tính độc lập của Đoàn thanh niên về mặt tổ chức, có nghĩa là sau khi Đảng đã có chỉ thị, nghị quyết, Đảng để cho Ban chấp hành Đoàn thanh niên tập thể dân chủ bàn bạc, phát huy sáng kiến để tìm ra biện pháp tốt nhất, có sức hấp dẫn nhất đối với thanh niên để thu hút đông đảo thanh niên hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, sau đó xin ý kiến của Đảng. Đối với những vấn đề do Đoàn thanh niên đề xuất, các cấp ủy đảng phải xem xét, góp ý kiến, nhiệt tình ủng hộ sáng kiến của Đoàn thanh niên và nếu thấy có vấn đề gì chưa đúng thì phân tích chỉ rõ, không nên đả kích, làm cho các tổ chức đoàn nạt chí. Trong quá trình công tác, Đoàn thanh niên thường đề xuất ra vấn đề mới, sáng kiến mới, các cấp ủy đảng cần biết kêu gọi nhiệt tình ủng hộ sáng kiến của Đoàn thanh niên.

Tôn trọng tính độc lập của Đoàn thanh niên về mặt tổ chức còn có ý nghĩa là các cấp ủy đảng cần tôn trọng hệ thống tổ chức đoàn. Đoàn thanh niên lao động là tổ chức thanh niên cộng sản, tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cấp ủy đảng ở dưới cần tôn trọng chỉ thị, nghị quyết của tổ chức đoàn cấp trên, và lãnh đạo Đoàn thanh niên cấp mình thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết đó. Nếu có ý kiến khác thì cần báo cáo



lên cấp ủy đảng cấp trên và qua cấp bộ Đoàn tương đương phản ánh ý kiến đó lên cấp bộ Đoàn cấp trên, không nên tùy tiện gạt bỏ, không thực hiện.

Các cán bộ của Đoàn thanh niên và nhất là các đồng chí chủ chốt như bí thư, ủy viên thường vụ và ủy viên ban chấp hành đoàn do Đại hội Đoàn bầu ra, nếu cần điều động đi công tác khác thì cấp ủy đảng cần trao đổi và thảo luận với cấp bộ đoàn cấp trên. Khi có sự đồng ý rồi thì cần bổ sung đồng chí cán bộ có năng lực sang thay thế, không nên tùy tiện điều động, mà không thảo luận, làm cho hệ thống tổ chức đoàn bị đứt đoạn.

Trong việc phát triển đoàn viên mới, cấp ủy đảng cũng cần nghe báo cáo, góp ý kiến bổ khuyết, song vấn đề phát triển cụ thể một thanh niên vào Đoàn thì không nên buộc thông qua chi ủy từng người một. Như vậy vừa không đúng nguyên tắc, vừa làm chậm rất nhiều sự phát triển của đoàn.

Tóm lại, trong tình hình mới các cấp ủy đảng cần tăng cường lãnh đạo đoàn thanh niên bằng cách vạch ra phương hướng công tác, chỉ ra những khâu mà đoàn thanh niên phải tập trung lực lượng thực hiện cho bằng được, phải định kỳ nghe báo cáo, góp ý kiến và kiểm tra công tác của đoàn thanh niên; tôn trọng tổ chức của Đoàn và biết phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo của các tổ chức đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Đảng. Phải tích cực phát triển Đảng trong Đoàn thanh niên để tăng thêm chất lượng của Đảng.

Trên đây là những vấn đề chủ yếu trong nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác vận động thanh niên trong tình hình mới. Làm được như vậy chúng ta sẽ động viên, tổ chức và giáo dục được bốn triệu thanh niên miền Bắc góp phần cống hiến lớn lao nhất vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta, và bồi dưỡng, đào tạo được lớp người mới, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta.





Edited with **Infix PDF Editor**
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm